

'พล.ต.คณิต อุทิศสาร'

ชูยุทธศาสตร์'4 ป.'

ล้างอิทธิพลพลาญป่า

ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน หลังจากลงพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อหาข้อมูลสาเหตุการบุกรุกทำลายป่า ในที่สุด พล.ต.คณิต อุทิศสาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ก็ได้บทสรุปจะเสนอยุทธศาสตร์ให้รัฐบาลนำไปแก้ไขปัญหา พล.ต.คณิตเผยแพร่ระหว่างประชุมติดตามผลปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทำลายป่า ที่ จ.น่าน ว่ากำลังเสนอแผนและของบประมาณ 523 ล้านบาทจากรัฐบาล มาเน้นจัดการกลุ่มนายทุน นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน ทั้งในท้องถิ่นไปถึงระดับชาติที่เข้าไปมีส่วนร่วม

"หากเป็นข้าราชการจะเจ็บหนักถึงขั้นปัสสาวะไม่ออก แม้แต่ในส่วนของทหารเอง เมื่อล้มค้ำก่อนหน้ามี มีพันโทคนหนึ่งชื่อ จ.พิษณุโลก ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปกป้องและมีส่วนร่วมกับคนตัดไม้ กำลังรายงานให้ต้นสังกัดทราบ และ

ไม่แน่ใจไหนไหนจะออกจากราชการด้วยหรือไม่"

พล.ต.คณิตระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องป่าไม้มาจาก 4 ข้อ คือ 1.ขาดความพอเพียง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ชาวบ้านไม่พอกินเพราะความยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน อีกกลุ่มคือพวกกินไม่พอ ประกอบด้วยนายทุน-เจ้าหน้าที่ต่างๆ 2.ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งเกิดจากทั้งนายทุน ชาวบ้าน นักการเมือง และข้าราชการ 3.ขาดบริหารจัดการที่ดี และปัญหาโครงสร้างของหน่วยที่ปฏิบัติ ทำให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ใจอาการเดียว ไม่สามารถทำอะไรได้ มีอธิบดีคนเดียวไม่พอต้องขยายออกไปหลายกรม เมื่อก่อนมีป่าไม้อำเภอ ป่าไม่จังหวัด ป่าไม่เขต รับผิดชอบและมีเอกภาพชัดเจนในการบังคับบัญชา แต่ปัจจุบันกลายเป็นขาดโครงสร้างที่ไม่เอื้อ นโยบายไม่มีเอกภาพ ทำแล้วไม่เป็นรูปธรรม และ 4.ขาดความจริงจัง เกิดภาพภูเขาหัวล้าน เพราะเจ้าหน้าที่ทุกระดับยังขาดเรื่องนี้

พล.ต.คณิตยังระบุถึงมาตรการที่เป็นวาระแห่งชาติ กำลังเสนอยุทธศาสตร์ 4 ป. มาตรการแรกคือ "ป้องกันและปราบปราม" เน้นทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมแนวคิดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ (ฉก.) ศูนย์ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (ศป.ป.) ที่เลียนแบบการปราบปรามยาเสพติด โดยไปคุยกับ นายดำรงศ พิเศษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คนใหม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร คือสโธ และหน่วยกฎหมายทำคดีนี้โดยเฉพาะ ปฏิบัติการอยู่ในระดับกองทัพภาคต่างๆ 12 ชุด ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) อธิบดีกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติต่างก็เห็นด้วยแล้ว

ป.ที่ 2 คือ "ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ" นำโครงการต่างๆ มาทำให้ได้ ใช้สื่อมวลชนและสังคมช่วยกดดัน ไม่อย่างนั้นจะถูกอิทธิพลหรือนักการเมืองท้องถิ่นล้มคดี ซึ่งเคยเจอมากับตัวเองที่ จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ป่า

ไม้ร่วมกับนายทุนผู้มีอิทธิพลจะล้มคดีใหญ่ จึงเข้าไปจัดการด้วยวิธีนี้ เพื่อรักษาขวัญกำลังใจของคนตั้งใจทำงาน กระทั่งผู้บังคับการตำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเล่นด้วย มีการเรียกสำนวนคดีมาดูใหม่ และย้ายการส่งฟ้องในที่สุด

ป.ที่ 3 คือ "ปรับเปลี่ยน" แก้ไขกฎหมาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เช่น อุทยานฯ กับกรมป่าไม้กลับมาเหมือนเดิม มีอธิบดีคนเดียวใหม่ เรื่องนี้รับทราบกันแล้วว่า เร็วๆ นี้ จะเหลือคนเดียว ตนจะนำกลับไปบอกที่ จ.น่านรุนแรง จ.แพร่ สบายๆ จะย้ายสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์จากแพร่ มาตั้งที่ จ.น่าน ดีไหม ให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการหรือปฏิรูปที่ดิน โดยนายทุนที่ครอบครองที่ดินเป็นหมื่นไร่เอาระบบภาษีมาจับคู่จะอยู่ไหม

ป.ที่ 4 สุดท้ายคือต้อง "ปลูกป่าทดแทน" เร่งทำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง ที่ผ่านมามีพิธีเปิดการปลูกต้นไม้กัน ไม่ได้ดูว่าปลูกฤดูไหน พอเข้าสู่ฤดูแล้งก็ตายหมด การปลูกป่าทดแทนต้องมีการวัดปริมาณว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขณะนี้รัฐบาลให้งบประมาณกล้าไม้มาแล้ว ฉะนั้น จะต้องทำแบบบูรณาการและจริงจัง

เปี่ยมศักดิ์ แพทยกุล